



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÙNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3

■ Các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão số 3 và chống úng



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ khắc phục sự cố sạt lở đê phía trong đồng tại tuyến đê biển số 5 đoạn qua địa phận xã Nam Phú (Tiền Hải).



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại trạm bơm Đại Năm, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại các địa phương, đơn vị.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình. Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, đến chiều ngày 18/7, Thái Bình đã hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên sông, trên biển vào nơi trú ẩn an toàn; sẵn

sàng phương án di dời người dân tại các điểm xung yếu; chủ động phương án tiêu úng bảo vệ lúa mùa và hoa màu... Qua kiểm tra tại hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của Thái Bình trong công tác ứng phó với bão số 3. Bộ trưởng yêu cầu tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Ngoài ra, cần chủ động bảo vệ các công trình trọng điểm như đê, kè, cống xung yếu. Riêng đối với những hạng mục công trình công dưới đê được xây dựng từ lâu và đang xuống cấp thì phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các phương án

về nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý khi cần thiết. Để bảo vệ lúa mùa và hoa màu, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh tiếp tục chủ động lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp tiêu diệt để nước dìm trên hệ thống sông trực; quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền tại các nơi neo đậu, tránh trú; chủ động di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn vào trong đê chính, không để bất cứ người nào ngoài đê chính trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Kiểm tra tiến độ khắc phục sự cố sạt lở đê phía trong đồng tại tuyến đê biển số 5 đoạn qua địa phận xã Nam Phú (Tiền Hải), Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tiếp tục duy động tối đa máy móc, nhân lực, vật tư để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Công điện khẩn số 11

Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình điện:

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hối 7 giờ sáng ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, từ chiều nay trên đất liền khu vực ven biển các huyện Thái Thụy, Tiền Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5m; các nơi khác trong tỉnh gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Từ trưa nay đến đêm

(Xem tiếp trang 4)

Ra mắt thẻ nhớ đồng thương hiệu

Sáng ngày 18/7, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức lễ ra mắt thẻ nhớ đồng thương hiệu hợp tác giữa ABBank - EVN Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã mở rộng, liên kết để thanh toán tiền điện của khách hàng qua 8 ngân hàng hoạt động tại tỉnh như: Agribank, MB bank, Vietinbank, Vietcombank... Tính đến tháng 6/2018 đã có 191.532 lượt khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian, đạt tỷ lệ 29,17%. Trong đó, riêng Ngân hàng An Bình đã thanh toán được 37.605 hóa đơn, góp phần để Công ty Điện lực Thái Bình thanh toán điện cho khách hàng bảo đảm khách quan, minh bạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả thời gian qua Công ty Điện lực Thái Bình đã phối hợp với các ngân hàng để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thanh toán tiền điện cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu Công ty Điện lực Thái Bình thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng khai thác tối những tính năng tiện ích của thẻ nhớ thanh toán đồng thương hiệu, bảo đảm những tính năng ưu việt nhất của công nghệ và ứng dụng tốt tiện ích đáp ứng thêm nhiều hình thức thanh toán tiền điện, tránh các thủ tục gây phiền hà cho khách hàng.

MANH THẮNG

Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng, dầu

Sáng ngày 18/7, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương (Bộ Công Thương) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng, dầu cho chủ doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Trong hai ngày 18 - 19/7, các học viên học tập 5 chuyên đề gồm: ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng, dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng, dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy, nổ trong kinh doanh xăng, dầu; an toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng, dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng, dầu. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng, dầu nhằm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người kinh doanh và người dân. Kết thúc lớp bồi dưỡng, ban tổ chức tiến hành kiểm tra, sát hạch kiến thức và cấp chứng chỉ cho các học viên, một trong những tiêu chuẩn đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu theo quy định của pháp luật.

KHÁC ĐUẨN

HƯNG HÀ

316 hộ người có công được xây mới và sửa chữa nhà ở

Huyện Hưng Hà có 3.502 hộ người có công để nghị hỗ trợ kinh phí làm mới và tu sửa nhà ở đã xuống cấp.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã có 316 hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở với số tiền 11 tỷ 360 triệu đồng, trong đó 64 nhà sửa chữa, 252 nhà xây mới. Ngoài ra, hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện còn phối hợp với các ngành chức năng xét duyệt trợ cấp dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng chính sách với số tiền trên 1 tỷ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 71.659 lượt người có công và thân nhân. Thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với số tiền gần 19 tỷ đồng. Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hỗ trợ đột xuất cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TRÚC LANH
(Đài TTTH Hưng Hà)

ĐÔNG HƯNG

Hơn 5.100 suất quà tặng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin

6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã thực hiện hiệu quả công tác cứu trợ; duy trì hoạt động các dự án nhân đạo; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và xây dựng quỹ nhân đạo. Cùng với việc trao tặng hơn 5.100 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, bảo trợ gạo thường xuyên cho 33 địa chỉ nhân đạo, các cấp hội còn vận động xây dựng 3 nhà tình nghĩa..., nâng tổng giá trị công tác cứu trợ đạt trên 1,6 tỷ đồng.

Các cấp hội còn phối hợp với các đơn vị trong ngành Y tế tổ chức bữa ăn sáng miễn phí cho trên 100 bệnh nhân; khám bệnh cấp thuốc cho 200 người; đồng thời, duy trì các điểm sơ cấp cứu ban đầu tại các tuyến đường giao thông chính trong huyện. Công tác vận động quỹ nhân đạo nhận được sự hưởng ứng của đồng bào nhân dân với số tiền thu được trên 190 triệu đồng.

HOÀNG LANH

Chủ động bảo vệ thủy sản trong mùa mưa bão

(Xem trang 2)



Chi cục Thủy sản khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch các đối tượng thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè

(Xem trang 3)

Đoàn viên, thanh niên tham gia bê tông hóa đoạn đường thanh niên thuộc xã Thái Dương (Thái Thụy).



KHÁC ĐUẨN